

สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)		
<p>๑. การบริหาร สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณาการ สั่งการ และกวดขัน ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ อย่างผิดกฎหมาย ดังนี้</p> <p>๑.๑ จังหวัดชายแดน</p> <p>๑) พื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติ และวางมาตรการร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำลัง ป้องกันชายแดน ให้เข้มงวดในการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตั้งเครื่องกีดขวางเพิ่มการลาดตระเวน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นมิให้มีการลักลอบเข้าประเทศ อย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบ การลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น</p> <p>๒) พื้นที่ตอนใน ให้กำชับและประสานการปฏิบัติกับ ตำรวจภูธร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ศาลการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด และจุดคัดกรอง โรคจากบุคคลและการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้คัดกรอง บุคคลที่เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคัดกรอง รถขนส่งสินค้า โดยให้วางระบบการขนส่งสินค้าตามแนวชายแดน และ กำหนดจุดรับ - ส่งสินค้าให้อยู่ในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้กำหนดให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำ ช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า - ออก ของบุคคล สินค้า และยานพาหนะที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าประเทศและ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่ชายแดนมายังพื้นที่ตอนใน</p> <p>๓) พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำชุมชน ทำหน้าที่สอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักลอบเข้าประเทศและ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๑.๒ ทุกจังหวัด ให้เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ สืบรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง บุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนและเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการ</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกรณีพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเข้มงวดไม่ให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่อย่างเด็ดขาด รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำกับ และผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการหาข่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมและดำเนินคดี ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในการงดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไฟฟ่องไทย อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ให้กำชับนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำกับ และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขัน/ซ้อมชนไก่ กัดปลา หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกันโดยเด็ดขาด หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านในพื้นที่</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อเร่งดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในพื้นที่เสี่ยงภายในจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อ่างทอง และกรุงเทพมหานคร</p> <p>๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และให้ความช่วยเหลือ/แนะนำ ในการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แก่ประชาชน</p> <p>๖. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D/M/H/T/T) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (Distancing) การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ (Mask Wearing) การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ (Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ (Temperature Check) และ การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (Thaichana)</p>	

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลได้เตรียมการสำหรับจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดซื้อวัคซีนสำหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ขอให้พิจารณาแนวทาง/นโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวก่อนดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และต้องจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น</p> <p>๘. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและเน้นย้ำให้สถานประกอบการ/โรงงานที่ยังเปิดดำเนินการทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D/M/H/T/T) ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/โรงงาน หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงอาจพิจารณาปิดสถานประกอบการ/โรงงาน</p> <p>๙. ขอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย แจ้งรายละเอียดมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขภาคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้จังหวัดทราบ</p>	
<p>๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด กำกับ ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สถ./ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>		
<p>การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	<p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามประกาศ/คำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งดำเนินการตามข้อสั่งการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดและดำเนินการในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน หากจังหวัดใดจะมีการออกประกาศ/คำสั่งที่เป็นมาตรการเฉพาะนอกเหนือจากที่กำหนด ขอให้หารือมายังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ขอให้รายงานประกาศ/คำสั่งของจังหวัดทุกฉบับมายังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา</p>	<p>ศบค.มท./ปค./ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ในกรณีที่จังหวัดมีเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนที่ยังคงมีอยู่จากเงินอุดหนุนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งประมาณการวงเงินงบประมาณที่ต้องการเพิ่มเติมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบโดยเร็ว</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยกลไกฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านการข่าว และประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเล่นการพนัน การซ้อมชนไก่ หรือการดำเนินกิจกรรมในทำนองเดียวกันอย่างเข้มงวด</p>	
ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ)		
๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดในการจัดประชุมเน้นย้ำการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปค./ทุกจังหวัด
๒. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมการปกครองจะเร่งจัดส่งกระดาษเพื่อใช้สำหรับการจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละอำเภอไปยังที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลา เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปค./ทุกจังหวัด
๓. การใช้งบประมาณของกรมการปกครอง	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้อำเภอทราบเกี่ยวกับใช้งบประมาณของกรมการปกครองที่จัดสรรให้แต่ละอำเภอ โดยสามารถใช้ในการดูแลทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้	ปค./ทุกจังหวัด
ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทน์สมวงศ์)		
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้ คทช.	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้ คทช. ของจังหวัด	ทต./ทุกจังหวัด
ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)		
การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้จังหวัดทราบ เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะขยายระยะเวลาออกไปอีก ๒ เดือน	สส./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	ในกรณีที่จังหวัดมีข้อสงสัยในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานหารือมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนดำเนินการ อาทิ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ปก./ทุกจังหวัด
ประเด็นสำคัญของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิวัติ น้อยผาง)		
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบการฝึกอบรมของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วว่า สามารถดำเนินกิจกรรมการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) และระดับครัวเรือน (HLM) ก่อนการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับพื้นที่ รวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการกระจายรุ่นอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	พช./ทุกจังหวัด
ประเด็นสำคัญของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์) และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายสมพงษ์ ปรีเปรม)		
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องยื่นคำขอ	กฟน./กฟภ./ทุกจังหวัด
ประเด็นสำคัญของผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายกวี อารีกุล) และรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาสวนภูมิภาค (นายกฤษฏา คังขมณี)		
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔	ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องยื่นคำขอ	กปน./กปภ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประเด็นสำคัญของผู้อำนวยการองค์การจ้การน้ำเสี (นายช้ระ วงศบูรณะ)		
การสนับสนุนการ จ้การน้ำเสีในพื้นที่ จ้หวัด	ในกรณีและผู้วราชการจ้หวัดต้องการขอรับการสนับสนุนด้านการจ้การ น้ำเสี สามารถติดต่อประสานการดำเนินงานได้ที่องค์การจ้การน้ำเสี สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานจ้การน้ำเสีสาขาทั่วประเทศ	อจน./ทุกจ้หวัด

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔